



**กิจกรรม** การประชุมเพื่อถ่ายทอด และมอบนโยบาย No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

**หน่วยงานดำเนินการ** สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

\*\*\*\*\*

### หลักการและเหตุผล

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนาธรรมที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้มีความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาใสสะอาด ๒๕๖๗” และ มอบนโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๗ (No Gift Policy) และการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดได้ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริต ตามรูปแบบที่เหมาะสมของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในหน่วยงาน พร้อมทั้งยื่นหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๒. เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา มีวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy

.../...เป้าหมาย...

## เป้าหมาย

### เป้าหมายเชิงปริมาณ

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

### เป้าหมายเชิงคุณภาพ

๑. คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น ( No Gift Policy )

### วิธีการดำเนินโครงการ

๑. ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาใสสะอาด ๒๕๖๗” และ มอบนโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๗ (No Gift Policy) และการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

๒. จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy

๓. ผู้บริหารประกาศใช้ และเผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กร และสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน

๔. ประเมินผล ติดตาม และรายงานผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy ระยะเวลาดำเนินงาน มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗

### สถานที่ดำเนินการ

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

### งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

### ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความยุติธรรมความโปร่งใส เพื่อตอบสนองนโยบาย

รัฐบาล

### สรุปผลการประเมิน

ประโยชน์ของเนื้อหาที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับสาระ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการ บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการ จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น

การประชุมเพื่อถ่ายทอด และมอบนโยบาย No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

